



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน


8-10 มิถุนายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>แก้ปัญหายาเสพติด</p> <p>กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, มติชน, สยามรัฐ, ไอเอ็นเอ็น, hfocus, news1live, newtv, linetoday, ch7,)</p> <p>-รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์และสมุนไพรทางการแพทย์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ไม่เห็นด้วยกับความพยายามนำกัญชากลับเป็นยาเสพติด ขอให้มองเป็นสมุนไพร อย่าไปมองเป็นยาเสพติด มีประโยชน์ต้องใช้ มีโทษต้องคุม กัญชาช่วยคลายเครียด ช่วยให้นอนหลับ แก้ปวด ทำให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยระยะสุดท้ายดีขึ้น ช่วยในการเลิกยาเสพติดเหล้าบุหรี่ แก้อาการปวดศีรษะ ซึ่งต่างประเทศมองเห็นโอกาส มีศึกษาวิจัยเรื่องกัญชาไปไกลมาก แต่เรากำลังจะปิดหูปิดตาประชาชน ทั้งนี้ การคลายล็อกกัญชาไม่ได้เริ่มจากการเมือง แต่เริ่มในยุค นพ.ปิยะสกล เป็น รมว.สธ. ได้ตั้งคณะกรรมการ 5 ชุด เพื่อศึกษาประโยชน์กัญชาทางการแพทย์อย่างจริงจัง และรมว.อนุทินมาต่อยอด ให้เปิดกว้างมากขึ้น ต่อมาจะออก พ.ร.บ.กัญชา กัญชง มีการเล่นการเมืองกัน ซึ่งทำให้ประชาชนเสียประโยชน์ พร้อมเสนอแนะ 3 ข้อ ดังนี้ 1.ไม่นำกัญชากลับเป็นยาเสพติด 2.เสนอให้กัญชา ควรอยู่ภายใต้พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ที่กำลังนำเสนอสู่สภา เทียบเท่า พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3.เสนอให้ความรู้แพทย์และประชาชน และเกิดวิชาชีพใหม่ เช่น กัญชาเวชศาสตร์ ที่จะดูแลใช้กัญชาตามกฎหมายและองค์ความรู้ที่ถูกต้อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไอเอ็นเอ็น, thejournalistclub, newtv, linetoday, sondhitalk)</p> <p>-รศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เป็นห่วงกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด แนะนำนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ควรทำแผนแม่บท สร้างมาตรฐานของกัญชาให้เป็นสากล และเร่งผลักดัน พ.ร.บ.กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการ, innnews)</p> <p>-น.ส.จุฑามาศ ภูนิรับ และคณะ จัดทำรายงานผลการศึกษผู้ป่วยที่มีอาการแทรกซ้อนจากการใช้กัญชาในจ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก โดยการเก็บข้อมูลจากรพ.ทุกแห่งในจังหวัด ช่วงปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.65 – 30 กย.66) ได้ข้อสรุปผลการศึกษา ดังนี้ 1.การวินิจฉัยอาการจากกัญชามีความคลาดเคลื่อนสูง อาจเกิดจากกัญชาจริงเพียงร้อยละ 16-40 (อย่างมาก) 2.อาการที่มา แสดงถึงการใช้ยาบ้าหรือยาจิตเวช ที่มีอาการก้าวร้าวและหลอน มากกว่ากลุ่มที่มีประวัติกัญชาอย่างเดียว และการที่ผู้ป่วยแจ้งว่าใช้กัญชา (อาจจะไม่ได้ใช้จริงหรือใช้ร่วมกัน) เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย 3.มีความผันผวนของการวินิจฉัยของแต่ละ รพ.สูง อาจเป็นเพราะใช้ข้อมูลจากประวัติเท่านั้น และแพทย์แต่ละคนอาจจะมีมาตรฐานการวินิจฉัยที่แตกต่างกัน 4. ผู้ป่วย 9 คนใน 10 คนที่มา รพ. มีอาการไม่รุนแรง กลับบ้านได้ในวันแรก หรือนอนเพียง 1 คืน พร้อมข้อเสนอแนะ 1. พัฒนาระบบการรายงานและการสอบสวนสาเหตุภาวะแทรกซ้อนจากการใช้กัญชาให้เป็นมาตรฐาน 2. ให้ความรู้ประชาชน ไม่ให้ใช้กัญชาเกินขนาดและวิธีการแก้ไข 3. พัฒนาระบบบริการผู้ติดยาบ้าและโรคจิตเวชที่ได้ผลดี เช่น การใช้กัญชาที่มีซีบีดีเด่น เพราะช่วยให้เลิกยาบ้าได้ ลดอาการทางจิตและฟื้นฟูสมองที่ถูกทำลายได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ) , เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, สยามรัฐ, innnews, topnews, linetoday, hfocus, news1live, sondhitalk, newtv)</p> <p>-เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย และภาคีชาวกัญชาประเทศไทย นำโดยนายประสิทธิ์ชัย หนูนวล เลขานุการเครือข่ายฯ และตัวแทนเครือข่ายกัญชาทั่วประเทศราว 200 คนรวมตัว ณ องค์การสหประชาชาติ เพื่อแสดงจุดยืนเนื่องในวันกัญชาไทย คัดค้านการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด เรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี ให้ใช้ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์เป็นข้อกำหนดสถานะกัญชา ว่า ต้องควบคุมโดยกฎหมายยาเสพติด หรือ พ.ร.บ.กัญชา โดยชุดที่ 1 ข้อมูลเปรียบเทียบในประเด็นข้อดีข้อเสีย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>คุณสมบัติในการก่อโรคและคุณสมบัติในการรักษาโรกระหว่างเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่และกัญชา ชุดที่ 2 สํารวจวิจัยชุดข้อมูลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ของพืชกัญชา ตั้งแต่ปลดล็อกเมื่อวันที่ 9 มิ.ย.65 ว่าส่งผลดีผลร้ายกับสังคมหรือไม่ ยืนยันจะปักหลักที่ทำเนียบรัฐบาลจนกว่านายกฯ จะยินยอมให้ใช้กฎหมายปกติในการควบคุมกัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ทอล์กออฟเดอะทาวน์ เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, news1live)</p> <p>-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา อธิการบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โพสต์ข้อความตัดพ้อ กัญชา กัญชง ปี 63 อย.และทุกหน่วยงานใน สธ.ได้ศึกษาถึงประโยชน์ในการรักษาโรคต่างๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ปี 67 กลับเป็นหัวทอกดึงกัญชากลับเป็นยาเสพติด พุดถึงแต่โทษไม่พุดถึงประโยชน์ อ้างว่าไม่มีหลักฐานรองรับ นี่คือนโยบายไทยต้องรอให้ฝรั่งทำจึงจะแซ่ซ้องสรรเสริญและซื้อมาใช้ในราคาแพง จึงต้องทำให้ กัญชา-กัญชง กลับเป็นยาเสพติด ไม่คิดถึงการทำคนไทยปลอดโรค เข้าถึงการรักษาด้วยตนเอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการเสวนาครบรอบ 2 ปีกัญชาเสรี “ผลกระทบของกัญชาเสรี ทองอกที่เหมาะสมของสังคมไทยคืออะไร” โดยมีนักวิชาการ แพทย์ที่ทำการศึกษารองรับเรื่องนี้เข้าร่วม</p> <p>ดร.นพ.บัณฑิต ศรีไพศาล นักวิทยาศาสตร์ Centre for Addiction and Mental Health แคนาดา วิเคราะห์มาตรการควบคุมกัญชาเสรีของประเทศไทยเพื่อหาทางออก ว่า ล่าสุดพบผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยอาการพิษจากกัญชาเพิ่มขึ้น 6-7 เท่า หลังปลดล็อกเสรี ผู้ป่วยนอกเพิ่มจาก 52 รายต่อเดือนในปี 65 เป็น 342 รายในเดือน ก.พ.66 ขณะที่โรคจิตจากการใช้กัญชาก็เพิ่มสูงเช่นกัน โดยข้อมูล รพ.แห่งหนึ่งในจังหวัดทองเที่ยว พบว่า เคสรักษาตัวมากขึ้น 22 เท่า จาก ก.ค.65 มีคนไข้ 4 ราย และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็น 87 รายเมื่อเม.ย. 67 ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทย ทั้งนี้ จากเดิมที่สื่อเคยเสนอ คาดว่า จะขายดอกกัญชาได้ก.ละเป็นแสน ตอนนี้อยู่เพียงก.ละ 5,000 บาท แสดงว่าเศรษฐกิจก็ไม่ได้ดี เพราะการปลูกกัญชาให้ได้คุณภาพต้องปลูกในเรือนปิด มีการควบคุมหลายอย่าง รายย่อยจะตายหมด กัญชามีประโยชน์ด้านสุขภาพ แต่มีโทษเมื่อบริโภค จึงมีการออกแบบนโยบายให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ แต่ ณ ปัจจุบัน กัญชาไม่เป็นยาเสพติดที่ต้องควบคุม และไม่มียาหมายกัญชาควบคุม ทำให้อยู่ในสภาวะสุญญากาศ</p> <p>ด้านนายไพศาล ลิ้มสถิตย์ กรรมการบริหารศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า กัญชาเป็นยาเสพติดตามกฎหมายยาเสพติดระหว่างประเทศ ตามอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติด ค.ศ. 1961 เสนอให้แก้ไขประกาศ สธ. เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2565 เพื่อให้กัญชาเป็นยาเสพติดที่นำมาใช้ทางการแพทย์ เท่านั้น ไม่ควรนำมาใช้เพื่อนันทนาการทุกกรณี และไม่ควรร่างของรัฐบาลเอื้อยารธุรกิจ เพราะเป็นเงินภาษีประชาชน อาจเรียกร้องกับพรรคภูมิใจไทย และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแทน</p> <p>พญ.ภัทรารัตน์ กิรินทร์ ชุมรมจิตเวชศาสตร์และการเสพติดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การใช้กัญชาตั้งแต่อายุน้อยๆ ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมอง มีความเสี่ยงจิตเวช หูแว่ว ภาพหลอน และยังมีเสียงซึ่มเศร้า วิดกกังวล รุนแรงจนถึงทำร้ายตนเองได้ และยังสัมพันธ์กับการเรียน สติปัญญา โดยเด็กและวัยรุ่นที่ใช้กัญชาอายุน้อย ๆ ทำให้ไอคิวลดลง</p> <p>ทั้งนี้ ผศ.นพ.สมิทธิ ศรีสนธิ กรรมการแพทยสภาและนายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย แถลงการณ์ร่วมเครือข่ายนักวิชาการ และภาคประชาชนด้านภัยยาเสพติด และเครือข่าย YNAC ว่า เครือข่ายแพทย์ นักวิชาการ เยาวชน และ YNAC ได้รวบรวมกว่า 150,000 รายชื่อ เสนอรัฐบาลให้นำกัญชากลับเป็นยาเสพติด ภายใต้ประมวลกฎหมายยาเสพติด แต่ยังไม่ใช้ทางการแพทย์ และให้มีคณะทำงานหลายฝ่ายร่วมกันออกแบบนโยบายกฎหมายกัญชาในประเทศไทย</p> <p>ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีกลุ่มสนับสนุนปลดล็อกกัญชา ได้เข้าร่วมฟังภายในงาน และเสนอความคิดเห็นว่า ตั้งแต่ปลดออกมาก็ไม่เคยมีกัญชาเสรีในไทย ผู้ที่ผลิตได้รับการอนุญาตมีการดำเนินการตามกฎหมายตลอด ดังนั้นอย่าแบ่งแยก ทุกอย่างเป็นหนึ่งในการรักษา ปัจจุบันมีหลักสูตรเรียนการใช้ประโยชน์กัญชา หากกลับไปเป็นยาเสพติดพวกที่เรียนอยู่จะทำอย่างไร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>-นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล เลขธิการเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย ไม่เห็นด้วยข้อเสนอหมอบัณฑิต และเครือข่ายหมอนักวิชาการ ไม่ขอเดินตามเกมการเมืองเอากัญชากลับเป็นยาเสพติดก่อนค่อยคุยกฎหมาย เป็นเรื่องตลก มีคำถามว่า มีข้อเท็จจริงใหม่อะไรที่บอกว่ากัญชาร้ายจนต้องกลับไปเป็นยาเสพติด ถ้ามีเหตุการณ์ที่ร้ายแรงก็ออกกฎหมายเพิ่มเติมและคุม ปัญหาอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมาย ที่ทำไม่ได้เพราะ พ.ร.บ. ไม่ผ่าน ดองอยู่ 4 ฉบับบนโต๊ะนายกรัฐมนตรี ทำ พ.ร.บ.กันมา 2 ปีแล้ว สุดท้ายที่ยากกลับไปเป็นยาเสพติดเพราะควบคุมการปลูกได้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง , สยามรัฐ ch7)</p> <p>- อาจารย์เดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยเอาภัยคุกคามกลับไปเป็นยาเสพติด จัดพิธีบวงสรวงกัญชา เพื่อป้องกันถูกทำลาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ ชมรมแพทย์ชนบท</p> <p>- โพสต์ ข้อมูลจากฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Health Data Center) และบทความเผยแพร่ของเครือข่ายแพทย์ นักวิชาการ และภาคประชาชนต้านภัยยาเสพติด 66 ท่าน ลงวันที่ 7 มิ.ย.67 ระบุ กัญชาทำให้มีผู้ป่วยจิตเวชเพิ่ม ข้อมูลที่ออกมาซ้ำ ทมิวิชัยแย้งว่าเพราะเหตุผล 2 อย่าง ได้แก่ 1.ต้องใช้เวลารวบรวม และต้องใช้เวลาจึงเห็นผลกระทบชัดเจน และ2. ในอดีตรัฐบาลก่อน บุคลากร สธ.ไม่กล้าพูด / ไม่กล้าให้ข้อมูล บัดนี้งานวิจัยชี้ชัดแล้วว่า จำนวนผู้ป่วยเสพยาเสพติดกัญชาที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัด สธ.ต่อปี เพิ่มขึ้น 2-5 เท่า และจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยอาการโรคจิตจากการใช้กัญชาเพิ่มขึ้น 3-5 เท่า กัญชาไม่ใช่ยาครอบจักรวาล ชัดเจนทำให้ผู้ป่วยจิตเวชเพิ่มขึ้น ถึงเวลานำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด</p> <p>การบำบัดยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) , เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, สยามรัฐ, โอเอ็นเอ็น, linetoday)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ.ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และกล่าวถึงการปราบปรามยาเสพติด ว่า สธ. มีหน้าที่บำบัดผู้ติดยาเสพติด มีการแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ สีเขียว สีเหลือง สีส้ม และสีแดง ซึ่งกลุ่มที่มีอาการรุนแรง คือ สีส้มและสีแดง ที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่ก็ยังมีไม่ถึง 2 หมื่นคน โดยจากนี้ ตนก็ได้มอบหมายให้มีการจัดกลุ่มบำบัดทั้งหมดแล้ว เพราะที่ผ่านมายังมีปัญหาศาลสั่งแค่คุมประพฤติ แต่ไม่สั่งบำบัด จึงได้มีการหารือกับกระทรวงยุติธรรมแล้ว ส่วนยาบ้า 5 เม็ด ผนึกได้เปลี่ยนแนวทาง เหลือ 1 เม็ดแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่คนเห็นด้วย 70% ส่วนอีก 30% ไม่อยากให้มีแม้แต่เม็ดเดียว แต่เราเปลี่ยน 1 เม็ด เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย แต่ถึงแม้จะมี 1 เม็ด ที่เป็นผู้เสพ ก็ต้องผ่านการสอบสวนว่าซื้อมาจากไหน ถึงจะให้สิทธิสมัครใจบำบัดได้ เพื่อนำไปสู่การยึดทรัพย์ผู้ค้ายาเสพติด ดังนั้น มี 1 คนเสพ ก็ต้องมี 1 คนค้าด้วย</p>	
<p>เศรษฐกิจสุขภาพ</p> <p>เปิดอาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยฯอุดรธานี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, โอเอ็นเอ็น, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. เปิดอาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพ และ 1 ใน 5 นโยบายที่ สธ. จะเร่งรัดพัฒนาให้เห็นผล โดยปัจจุบันทั่วประเทศมีศูนย์การแพทย์แผนไทย ฯ เปิดให้บริการรวม 12 แห่ง เป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตสุขภาพที่ 8 จ.อุดรธานี จะเป็นต้นแบบการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างครบวงจร ทั้งด้านการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพ เชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการทุกระดับในเขตสุขภาพที่ 8 อย่างไร้รอยต่อ ครอบคลุม 7 จังหวัด ช่วยให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและสามารถเบิกค่ารักษาได้ตามสิทธิ</p> <p>เปิดงานมหกรรมสมุนไพรนานาชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, ch7, linetoday, hfocus, newtv, ch3, thebetter)</p> <p>- จ.มหาสารคาม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสมุนไพรนานาชาติ และปาฐกถาพิเศษเรื่อง "เมืองสมุนไพร ขับเคลื่อนประเทศไทยยั่งยืน" ระบุว่า สธ. มีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแพทย์แผนไทยสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570 เป็นแผนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมสมุนไพร ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงานในปี 66 ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยมีมูลค่าประมาณ 57,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.3% และล่าสุด เมื่อเดือนเม.ย.67 ได้มีการประกาศรายชื่อเมืองสมุนไพร หรือเฮอร์เบิลซิตี 16 จังหวัด แบ่งเป็น 3 คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์เกษตรวัตถุดิบสมุนไพร คลัสเตอร์อุตสาหกรรมสมุนไพร และคลัสเตอร์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและการแพทย์แผนไทย โดยจ.มหาสารคาม อยู่ในคลัสเตอร์เกษตรวัตถุดิบสมุนไพร ซึ่งมีความพร้อมครบวงจร งานมหกรรมสมุนไพรครั้งนี้จะช่วยสร้างการยอมรับคุณภาพสมุนไพรไทย ยกระดับเศรษฐกิจสุขภาพ ที่ตั้งเป้าให้มีมูลค่าหลักแสนล้านบาทตามนโยบายของรัฐบาล</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สร้างขวัญกำลังใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- สรุปลงความสำคัญประเด็นนโยบายการสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากรที่มีการเปิดเผยในงานประกาศนโยบาย สธ. 5 ประเด็นหลัก 1) บรรจุพยาบาลวิชาชีพในตำแหน่งว่างกว่า 3 พันตำแหน่ง 2) กำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ 10,124 ตำแหน่ง 3) หลักสูตรศึกษาให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 4) ทีมประสานใจ CareD+ 5) ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ สธ. และบุคลากร สธ. พ.ศ....</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ลงนามในหนังสือบันทึกข้อความด่วนที่สุด ถึงผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 1 - 12 แจ้งแนวทางสำหรับบริหารตำแหน่งว่างข้าราชการ พยาบาลวิชาชีพ รวม 2,889 ตำแหน่งทั่วประเทศ</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, thailandplus, thaitabloid)</p> <p>- ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานของรพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา มีโครงการขจัดโรคเบาหวานด้วยศาสตร์พระราชา ช่วยผู้ป่วยระดับน้ำตาล หดยุยา/ลดยาเบาหวาน ได้สำเร็จ ลดค่ายาเบาหวานได้ 2,900 - 4,600 บาท จัดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เพิ่มการเข้าถึงบริการแพทย์เฉพาะทาง พร้อมดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการมองเห็น ด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว</p>	
<p>แก้ปัญหาหนี้ข้าราชการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, linetoday, thebangkokinsight)</p> <p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2567 ว่า ในที่ประชุมได้พูดคุยถึงปัญหาของประเทศ ที่ต้องอาศัยการทำงานข้ามระหว่างกระทรวงด้วย โดยเฉพาะการปรับปรุงระบบราชการและบุคลากร สวัสดิการข้าราชการ เช่น หนี้ข้าราชการ ถ้ามีปัญหาถูกฟ้องล้มละลายจะต้องออกจากราชการ แต่ถ้าไม่ได้มาจากการกระทำที่ประพฤติดินทุจริตหรือทำมิชอบ ควรต้องแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ความเป็นธรรม นอกจากนี้ ก.สธ. ยังมีการหารือเรื่องสวัสดิการบ้านพักพยาบาล เช่นเดียวกับบ้านพักตำรวจชั้นผู้น้อยหรือทหาร ซึ่งยินดี แต่ต้องทำในระยะยาว 5 ปี 10 ปี และใช้งบฯ มาก เพราะพยาบาลมีกว่าแสนคน แต่เราต้องให้ความสำคัญดูแลเพราะเป็นภาคส่วนที่มีความต้องการสูง ไหลออกไปอยู่ในภาคเอกชนค่อนข้างมาก หรือบางส่วนไปต่างประเทศ</p>	
<p>สมศักดิ์" ตรวจเยี่ยม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, linetoday,)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ลงพื้นที่พบปะ อสม.บึงกาฬ ย้ำเดินหน้าทำกฎหมาย อสม.สร้างความมั่นคง เล็งส่งเสริมลูกหลาน อสม.เป็นผู้ช่วยพยาบาล พร้อมแจ้งข่าวดี SCB Protect มอบประกันภัยฟรีให้บุคลากรทางการแพทย์-อสม. 1.5 ล้านคน 3 เดือน หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ไปยัง รพ.พรเจริญ อ.พรเจริญ ตรวจเยี่ยมติดตามการจัดตั้งหน่วยไตเทียมและการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก รวมถึงพบปะให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สธ.ด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, ch7, linetoday, hfocus, newtv, ch3, thebetter)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. พร้อมคณะ ลงพื้นที่รพ.มหาสารคาม เพื่อมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมติดตามผลการดำเนินงานเรื่อง สถานชิวาภิบาล และระบบการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดด้วย</p>	
<p>น้ำดื่มใบมะละกอ ใส้ใช้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน)</p> <p>- นายจิรพงษ์ ทรงวัชรารณณ์ รองโฆษก สธ. เผยถึงกรณีที่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เคยโพสต์วิธีการทำน้ำดื่มใบมะละกอ ว่า ปัจจุบัน กรมการแพทย์แผนไทย ฯ ได้ศึกษาการใช้ น้ำดื่มจากใบมะละกอต่อการเพิ่มเกล็ดเลือดในผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก โดยจากการศึกษางานวิจัย ฯ ของ รพ.เพ็ญ และในต่างประเทศ พบว่าสามารถช่วยเพิ่มเกล็ดเลือดในผู้ป่วยโรค</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ใช้เลือดออกได้ ซึ่งในอนาคตกรม ฯ จะทำการศึกษาผลในการใช้เพื่อต่อต้านและป้องกันโรคมะเร็งต่อไป รวมถึง รมว.สธ. เตรียมยกระดับขับเคลื่อนสร้างตลาดสมุนไพรไทยให้แทนที่ยาเคมีที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพใหม่ ๆ ให้คนไทย เกษตรไทย</p>	
<p>ไทยเผชิญปัญหาสุขภาพจิตกว่า 10 ล้านคน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>-นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ รองปลัด สธ. เผยที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ซึ่งมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกฯ เป็นประธาน ได้หารือเรื่องสุขภาพจิตของประเทศที่ต้องเร่งแก้ไข โดยข้อมูลจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่าคนไทยเผชิญปัญหาสุขภาพจิตกว่า 10 ล้านคน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับโลก ได้มอบนโยบายให้คณะอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพจิตก่อนเกิดปัญหาสุขภาพจิตหรือป่วยเป็นโรคจิตเวช โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น โดยให้จัดระบบเฝ้าระวังป้องกันผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดและป้องกันแก้ไขปัญหามาต้วตายให้เป็นตัวชี้วัดระดับจังหวัด ได้แก่ อุบัติการณ์การพยายามฆ่าตัวตายลดลง และอัตราการเฝ้าระวังช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช และยาเสพติดที่เสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงตามระบบเฝ้าระวังความรุนแรง</p> <p>ด้าน นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพิ่มจิตแพทย์ และร่วมกับ สปสช.พิจารณาเพิ่มงบประมาณและสิทธิประโยชน์ด้านยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงเพิ่มสิทธิในการดูแลผู้ป่วยทางจิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (brighttv)</p> <p>-ผลสำรวจจะบาติวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566 ในปีที่ผ่านมา พบคนไทยจำนวนไม่น้อย มีความผิดปกติทางอารมณ์มากขึ้น อารมณ์แปรปรวน กว่า 1.06 ล้านคน และเป็นโรคซึมเศร้า 9.61 แสนคน , โปโพลาร์ 1.23 แสนคน ทั้งนี้ความผิดปกติทางอารมณ์ จำเป็นต้องรักษาและรักษาให้หายขาดได้ เมื่อรู้สึกเศร้า ท้อแท้ เบื่อหน่าย อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ สามารถโทรปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 หรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน พร้อมแบบประเมินเช็คสุขภาพจิต</p>	
<p>พัฒนาสุขภาพดิจิทัล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี รองปลัด สธ. เปิดเผยว่า ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 77 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 29 พ.ค.67 ตนเองพร้อมคณะผู้แทนประเทศไทย ได้ประชุมหารือร่วมกับ นางจัสมีน ลู รองเลขาธิการก.สธ. สิงคโปร์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จุดแข็ง และข้อจำกัดการพัฒนางานสุขภาพดิจิทัลและเทคโนโลยีสาธารณสุข จากประสบการณ์ของสิงคโปร์ ซึ่งไทยสามารถเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานสุขภาพดิจิทัลในประเทศไทยได้ เพราะข้อจำกัดและปัญหาที่พบไม่แตกต่างกัน และได้เห็นชอบร่วมกันถึงกลยุทธ์สำคัญในการลดข้อจำกัดและขับเคลื่อนระบบงานสุขภาพดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ กฎหมายกำกับติดตามและขับเคลื่อนงานสุขภาพดิจิทัลของประเทศ ซึ่งไทยได้วางแผนจัดทำ พ.ร.บ.สุขภาพดิจิทัล, การออกแบบระบบแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล โดยมีคลังข้อมูลที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยเป็นแหล่งเก็บข้อมูลส่วนกลาง และให้สิทธิแก่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของข้อมูลในการเลือกไม่เปิดเผยข้อมูลของตนเองได้ และการเพิ่มการลงทุนของประเทศในการพัฒนางานด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาบุคลากร พร้อมวางแผนสร้างความร่วมมือและจัดกิจกรรมในเวทีระดับสากลร่วมกันในอนาคต</p>	
<p>ใช้หวัดนก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, pptvhd36, linetoday)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดเผยภายหลังการประชุม คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ ว่า ได้หารือเรื่องการพบผู้ติดเชื้อหวัดนกในประเทศเม็กซิโก สหรัฐ อเมริกา และออสเตรเลีย โดยเฉพาะในประเทศเม็กซิโกที่เกิดการติดเชื้อและเสียชีวิต ทั้งที่ไม่ได้มีการสัมผัสกับสัตว์เลี้ยง ถือเป็นข้อมูลใหม่ ที่ประชุมจึงได้หารือการเตรียมความพร้อมระวังเหตุ แม้ว่าขณะนี้จะไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศไทยก็ตาม</p> <p>นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคมีระบบในการติดตามเฝ้าระวังที่เรียกว่า วันเฮลธ์ (One Health) เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหากพบผิดปกติจะแจ้งเข้ามา สำหรับการตรวจสายพันธุ์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ใช้หวัดใหญ่ที่มีคนกังวลว่าอาจมีใช้หวัดนกด้วยหรือไม่ นั่น ไม่ต้องกังวลเพราะเรามีการตรวจสอบสายพันธุ์ใช้หวัดใหญ่เป็นประจำ ยืนยันว่าไม่มีใช้หวัดนกในขณะนี้ ที่สำคัญยังไม่ได้รับรายงานจากกรมปศุสัตว์ว่ามีสัตว์ปีก หรือสัตว์อื่น ๆ ตายโดยผิดปกติ</p> <p>ด้าน นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตั้งแต่ที่มีรายงานข่าวพบผู้ติดเชื้อในฟาร์มวัว 2 ราย ที่อเมริกา ได้มีการประชุมประเมินความเสี่ยง พบว่าไทยไม่มีความเสี่ยง ส่วนการเฝ้าระวังตามด่านป้องกันโรคต่าง ๆ มีการประชุมทุกเช้ายังไม่พบรายงานความเสี่ยงที่จะเข้ามาในประเทศไทย ทั้งนี้ ได้ส่งข้อมูลข่าวให้กับพื้นที่ต่าง ๆ เฝ้าระวังด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมควบคุมโรคร่วมมือกรมปศุสัตว์ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เตรียมพร้อมรับมือโรคใช้หวัดนก และโรคแอนแทรกซ์จากต่างประเทศ โดย สธ. เพิ่มความเข้มแข็งของการเฝ้าระวังโรคทั้งในคนและสัตว์ โดยเฉพาะช่องทางเข้าออกที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน หากพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับนิยามโรคแอนแทรกซ์ให้ดำเนินการสอบสวนโรคทันที ห้ามเคลื่อนย้าย ผ่าซาก ซ้ำแผลงเนื้อหรือหนังสัตว์ที่ตาย ห้ามซ้ำแผลงขายหรือรับประทาน และต้องรับประทานเนื้อปรุงสุกเท่านั้น รวมถึงการปฏิบัติตามสุขอนามัยที่ดีอย่างเคร่งครัด <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <ul style="list-style-type: none"> - องค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวว่า ผู้เสียชีวิตคนแรกของโลกจากการติดเชื้อไวรัสใช้หวัดนกเอช5เอ็น2 เชื่อมโยงกับอาการป่วยหลายอย่าง ไม่เฉพาะโรคใช้หวัดนก เนื่องจากมีโรคประจำตัวรวมถึงโรคไต โรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ประเภท 2 ทั้งนี้ ความเสี่ยงของเชื้อใช้หวัดนก เอช5เอ็น2 เม็กซิโกอยู่ในระดับต่ำ และยังไม่พบผู้ติดเชื้อรายอื่น 	
<p>โรคโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, news1live, hfocus)</p> <ul style="list-style-type: none"> - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยกรมการแพทย์ ร่วมกับคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรภาคี ได้มีมติร่วมกันในการปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อใน รพ. กรณีโรคโควิด 19 ฉบับปรับปรุง วันที่ 5 มิ.ย. 67 ทั้งในการรักษาผู้ป่วยทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงสูง มีหลักฐานงานวิจัยสนับสนุนมากขึ้นเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ของโรค ทั้งความรุนแรงและการรับวัคซีนป้องกัน ย้ำแพทย์ยังสามารถสั่งการให้ยาฟ้าทะลายโจรได้ตามดุลยพินิจ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทย ฯ เสนอให้คณะทำงานพัฒนาแนวทางการใช้สมุนไพรไทยในการดูแลรักษาโรค ออกแนวทางการใช้สมุนไพรไทย รวมทั้งฟ้าทะลายโจรในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 ด้วย <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, thebetter)</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โควิด 19 (2-8 มิ.ย. 67) มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รักษาใน รพ. 2,762 ราย เฉลี่ยวันละ 395 ราย ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 5 ราย เฉลี่ยวันละ 1 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 663 ราย และผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจ 286 ราย <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (จส.100)</p> <ul style="list-style-type: none"> - รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์เตือน สัปดาห์ล่าสุดป่วยนอน รพ. พุง 48.3% หรือเกือบ 1.5 เท่า จากเดิม 1,863 คน เพิ่มเป็น 2,762 คน ย้ำป้องกันตัวเอง ใส่ใจสุขภาพให้ดี อย่าประมาท 	
<p>สธ.ชวน 7 กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนป้องกันโรคใช้หวัดใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitalk)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพจกรมควบคุมโรค โพสต์ระบุว่า กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนป้องกันโรคใช้หวัดใหญ่ ปี 2567 เพื่อลดความเสี่ยงเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนได้ 	
<p>โรคติดต่อและภัยสุขภาพในฤดูฝน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพจกรมอนามัย โพสต์ระบุว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ หลายพื้นที่เริ่มมีฝนตกต่อเนื่อง แนะนำให้ควรเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพของตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อที่พบได้บ่อยในฤดูฝน ซึ่งแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นในสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โดยการสวมหน้ากากอนามัย และล้างมืออย่างสม่ำเสมอ 	
<p>ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 32</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2567 "นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จากแล็บสู่ชีวิต" 	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พระราชทานพระตำราสเปิดการประชุม พระราชทานโล่ที่ระลึก นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น นักวิทยาศาสตร์การแพทย์รุ่นใหม่ DMSc Award อสม.ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนระดับชาติ โดยมีคณะผู้บริหาร ก.สธ. คณะผู้บริหารและบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ และร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์</p>	
<p>อุดรธานี นำร่องร้านก๋วยเตี๋ยวดีต่อโต สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค ชื่นชมอุดรธานี นำร่องร้านก๋วยเตี๋ยวดีต่อโต ลดการบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สนับสนุนให้มีการใช้ salt meter ในการวัดปริมาณโซเดียมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้ จากการติดตามผลร้านก๋วยเตี๋ยวทั้ง 45 ร้านที่ร่วมโครงการ พบว่า สามารถปรับสูตรน้ำก๋วยเตี๋ยวลดปริมาณโซเดียมลงได้ทุกร้าน โดยผ่านเกณฑ์ระดับเค็มน้อย (Salt \leq0.70%) ร้อยละ 64.29 เทียบกับก่อนเริ่มโครงการที่ร้อยละ 16.67 เกณฑ์ระดับเค็ม (Salt $>$0.90%) ร้อยละ 21.43 เทียบกับก่อนเริ่มโครงการที่ร้อยละ 78.57 ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีทางเลือกในการรับประทานก๋วยเตี๋ยวที่มีปริมาณเกลือโซเดียมที่ไม่เกินค่ามาตรฐาน</p>	
<p>เรียกคืนยำน้ำสำหรับเด็กปนเปื้อน สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยนิวส์, สวพ.91,innnews, thaiPBS, ch7, ch3, ch5, จส.100, pptvhd36, linetoday, kapook, sanook, thailandplus, tnews, sondhitalk, thebangkokinsight, khaoja, news1live, bugaboo, springnews,tnn, trieid, amarintv)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ อย.เปิดเผยว่า อย. ตรวจสอบสารเอทิลีนไกลคอล เกินมาตรฐานในยาน้ำสำหรับเด็ก จึงเรียกคืนยา 15 รายการ 31 รุ่นการผลิต พร้อมขอผู้ปกครองตรวจสอบหากพบว่ามีการใช้ยารุ่นดังกล่าวให้หยุดใช้ ทั้งนี้ สารปนเปื้อนที่ตรวจพบมีปริมาณเกินมาตรฐาน ที่จะก่อให้เกิดพิษเฉียบพลันจนเกิดอันตรายรุนแรง ต้องใช้ยามากถึง 500 ขวด ขอประชาชนไม่ต้องวิตกกังวล หากมีอาการผิดปกติ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง หลังการใช้ยาดังกล่าว ขอให้พบแพทย์</p>	
<p>วันอาหารปลอดภัยโลก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, บ้านเมือง)</p> <p>- นายชวลิต วิชยสุทธิ์ รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย กล่าวในการเสวนาหัวข้อ นับหนึ่งสร้างระบบและกลไกอาหารปลอดภัยประเทศไทย ในงานวันอาหารปลอดภัยโลก ว่า ตนได้เสนอแนะต่อปลัด สธ. ว่า เราเสี่ยงงบประมาณกับการรักษาโรคมะเร็งจำนวนมาก ควรเจียดงบฯ ป้องกัน ในการมีห้องแล็บ ณ หน่วยงานด้านสำคัญ ๆ และบริหารจัดการภายใน สธ. รวมถึงระหว่างกระทรวง ซึ่งปัจจุบันมาตรฐานในยุโรป อเมริกาและประเทศที่เจริญแล้ว มีสารเคมีปนเปื้อนในผัก ผลไม้ไม่เกิน 5% แต่ในไทยจากการสุ่มตรวจของ Thai - PAN ปนเปื้อนเกิน 60% และ อย. ปนเปื้อนไม่เกิน 25% ยังห่างไกลกับสากลมาก ดังนั้น รัฐบาลควรเร่งแก้ไขปัญหากอาหารไม่ปลอดภัยที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายหลายโรค หากสร้างมาตรฐานให้สัดส่วนสารเคมีปนเปื้อนในผักผลไม้ใกล้เคียงกับประเทศที่เจริญแล้ว จะทำให้นโยบายประเทศไทยเป็นครัวของโลก ได้รับการยอมรับจากสากล</p>	
<p>ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยนิวส์</p> <p>- อย. ตรวจสอบแล้วกรณีแชร์ข้อมูลว่าน้ำดื่มผสมเบคกิ้งโซดาช่วยรักษาอาการหวัดได้ เป็นข้อมูลเท็จ และชี้แจงว่า เบคกิ้งโซดาหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตที่มักนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการทำเบเกอรี่ ไม่มีสรรพคุณที่เกี่ยวข้อง และการดื่มน้ำผสมเบคกิ้งโซดาก็ไม่มีผลในการรักษาโรคใด รวมถึงไม่สามารถรักษาโรคหวัดหรือไข้หวัดใหญ่ได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (antifakenewscenter)</p> <p>-สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ชี้แจงข้อมูล "ดื่มน้ำใบบำรุงรักษามะเร็ง" เป็นข้อมูลเท็จ และอธิบายว่าย่านางเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง มีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดเป็นองค์ประกอบ แต่ข้อมูลงานวิจัยที่ศึกษาในด้านการรักษาโรคมะเร็งยังเป็นเพียงการศึกษาในระดับเซลล์ในห้องปฏิบัติการ และยังไม่มียาหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าใบบำรุงสามารถรักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitalk, news1live, antifakenewscenter)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ตรวจสอบข้อมูลประเด็นเรื่องกัญชาช่วยบรรเทาอาการลมชักในระยะยาวได้ เป็นข้อมูลเท็จ และชี้แจงว่า สารสกัดกัญชาสามารถลดชักได้ แต่ใช้ในการรักษาต่อเนื่องระยะยาว ไม่ได้ใช้ในการหยุดชักเฉียบพลัน และขณะผู้ป่วยชักแบบรุนแรงไม่ควรให้ยาหรือสิ่งใด ๆ ทางปากกับผู้ป่วย เพราะผู้ป่วยไม่รู้ตัวและไม่สามารถกลืนได้ปกติ อาจเกิดการสำลักเข้าปอดทำให้เกิดอันตรายได้</p>	
<p>สปสช.เพิ่มสิทธิประโยชน์พอกเข้าผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์, ประชาไท, amarintv, linetoday, newtv, ch7, thecoverage, hfocus)</p> <p>- บอร์ด สปสช. เห็นชอบสิทธิประโยชน์พอกเข้าผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมสิทธิบัตรทอง อายุ 40 ปีขึ้นไป รับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐ และคลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่น ไม่เสียค่าใช้จ่าย 1 ครั้งต่อวัน รวม 5 ครั้งต่อสัปดาห์ พร้อมมอบ สปสช. จัดเตรียมระบบและออกประกาศหลักเกณฑ์ฯ รองรับ และแจ้งเริ่มให้บริการกับประชาชนหลังระบบมีความพร้อมแล้ว</p>	
<p>บุรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ผจก., ประชาชาติ, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, โพสต์ทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์, hfocus, isranews, prachatai, thecoverage, lokwannee, brighttv, thailandplus, thaitodaynews, thebetter, thebangkokinsight, sonthitalk, trueid, tnews, cm108, newtv, mcot, mono 29, fm91, pptv, INN, TNN)</p> <p>- นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกฯ ในฐานะประธานกรรมการ สสส. เผยผลการประชุมครั้งที่ 4/2567 ว่าที่ประชุมเห็นชอบกรอบนโยบายการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2568 เน้นบูรณาการทำงานลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ พร้อมขอให้เร่งสื่อสารณรงค์ถึงพิษภัยของบุรีไฟฟ้าอย่างเข้มข้น ขอให้ ศธ. ช่วยดูแลสถานศึกษา สดข. กวดขันและจัดการการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุรีไฟฟ้า การขายและโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ อย่างจริงจังและเด็ดขาด</p>	
<p>การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-เวทีเสวนา โฆษณาและสื่อการตลาดสุรา เสรีภาพ vs สุขภาพที่สมดุล? ดร.เดวิด เจอร์นิเกน ศ.ด้านกฎหมายและนโยบายสุขภาพ สำนักวิชาสาธารณสุข ม.บอสตันสหรัฐฯ เปิดเผยว่า มีการวิจัยพบว่ากลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะเยาวชนที่เห็นโฆษณามักจะถูกระตุ้นให้ดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น ขณะเดียวกันก็มีการวิจัยพบว่า การห้ามทำการตลาดครบวงจรจะช่วยลดการดื่มได้ดี ดังนั้นจึงควรจำกัดการตลาดดิจิทัลและห้ามแบบครบวงจร การที่ประเทศไทยบอกว่าจะขยายเวลาขายหรือทำให้การตลาดอิสระมากขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว นั้น ตนมองว่าประเทศไทยยังมีสิ่งมหัสจรรย์มากมายที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ไม่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลย</p> <p>ผศ.ดร.ศรัทธา ลาภใหญ่ ผอ.โครงการการศึกษา พัฒนา ขยายผลการเฝ้าระวัง และจัดการความรู้ผลิตภัณฑ์เสี่ยงสุขภาพ กล่าวว่า เหตุผลที่ประเทศไทยต้องควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะการโฆษณาออนไลน์เข้าถึงคนทุกเพศทุกวัย ได้ไม่จำกัดเวลา ควบคุมเนื้อหายาก ขณะที่การตลาดดิจิทัลในกลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เติบโตสูงถึง 30% ส่วนสื่อไร้พรมแดนที่มีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แฝงเข้าถึงคนรุ่นใหม่ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง</p>	
<p>ยูนิเซฟห่วงเด็กเล็ก เผชิญยากจนทางอาหารขั้นรุนแรง</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ประชาชาติธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวอิศรา acnews, ch3, ch7, thaiPBS, thereporter)</p> <p>-รายงานฉบับใหม่ของยูนิเซฟ ระบุว่า ปัจจุบันเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปีในประเทศไทย 1 ใน 10 คนกำลังเผชิญภาวะความยากจนทางอาหารขั้นรุนแรง เพราะทานอาหารไม่เกิน 2 หมู่ต่อวัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและพัฒนาการโดยรวมในระยะยาว นอกจากนี้ พบว่าร้อยละ 13 ยังมีภาวะเตี้ยแคระแกร็น และร้อยละ 7 มีภาวะผอมแห้ง เนื่องจากการขาดสารอาหารอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีภาวะเตี้ยแคระแกร็นสูงสุด ขณะเดียวกันเด็กมีภาวะอ้วนเพิ่มสูงขึ้น จากร้อยละ 9 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 11 ในปี 2565 สาเหตุหลักจากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลและไขมันสูง โดยยูนิเซฟเรียกร้องให้รัฐบาล องค์กรเพื่อการพัฒนาและมนุษยธรรม ผู้บริจาค ภาคประชาสังคม และภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ร่วมมือดำเนินการอย่างเร่งด่วน ดังนี้ 1.ปฏิรูประบบอาหารเพื่อให้อาหารที่มี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>คุณค่าทางโภชนาการ ความหลากหลาย และสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นตัวเลือกที่เข้าถึงได้ ราคาไม่แพง และเป็นที่ต้องการมากที่สุดสำหรับครอบครัวและผู้ดูแลเด็ก 2.จัดให้มีบริการด้านโภชนาการโดยเชื่อมโยงกับระบบสาธารณสุข เพื่อป้องกันและรักษาเด็กที่ขาดสารอาหาร ตลอดจนให้ความรู้ผู้ปกครองในการส่งเสริมโภชนาการของเด็ก ๆ 3. พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมผ่านการให้เงินอุดหนุน อาหาร หรือบัตรเงินสด หรือวิธีอื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้ครอบครัวที่มีรายได้น้อยสามารถจัดหาอาหารที่มีประโยชน์ให้กับลูกๆ ได้</p>	
<p>“หมอ” แวดวงสาธารณสุขผ่านเลือก สว.ระดับอำเภอ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, linetoday, hfocus)</p> <p>-การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว.ในระดับอำเภอ ซึ่งทำการคัดเลือก มี 20 กลุ่มอาชีพ รวมสาธารณสุข ซึ่งมีแพทย์เข้าร่วมสมัครครั้งนี้ โดยในระดับอำเภอ มี นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล อติตรองปลัดสธ. ,พญ.ชญวดี ศรีสุโข สุติ-นรีแพทย์ และกรรมการแพทยสภา และ นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการรพ.มanggukวัฒนะ ผ่านคัดเลือกชิง สว.ระดับอำเภอ รอลุ้นระดับจังหวัดต่อไป ด้านกต. เผย 3 วันประกาศผลเป็นทางการ</p>	
<p>ผู้จัดการ สสส.คนใหม่</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, มติชน)</p> <p>-คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการ สสส. คนใหม่ แทนนายสุปรีตา อุดยานนท์ ซึ่งหมดวาระการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2 ในวันที่ 21 ม.ค.67</p>	
<p>บุกยึดกลูต้าปลอม</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ,สยามรัฐ, คมชัดลึก, บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ,โอเอ็นเอ็น, linetoday,siamnews,topnews)</p> <p>-ตำรวจไซเบอร์ ร่วม สสจ.ชลบุรี บุกยึดกลูต้าปลอม ที่ห้องพักในคอนโดฯ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังได้รับแจ้งว่าสายลับว่ามีการจำหน่ายอาหารเสริมความงามที่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริง พบ น.ส.ณัฐกิจ เสมอรัมย์ อายุ 26 ปี พร้อมยึดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมความงาม ประเภทกลูต้าบำรุงผิวขาว ยี่ห้อ BLACK MAJIC 1,497 กระปุก สารที่ใช้เป็นส่วนผสมจำนวนมากหลายกิโลกรัม อุปกรณ์บรรจุแคปซูลและแคปซูลสำหรับบรรจุจำนวนมาก โดยจำหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊กในราคากระปุกละ 190 บาท สร้างรายได้ถึง 30,000-50,000 บาทต่อเดือน เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาผลิต นำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือจำหน่าย ซึ่งอาหารปลอมโดยจะส่งสารที่เป็นส่วนผสมในอาหารเสริมไปตรวจสอบ หากพบเป็นสารอันตรายจะดำเนินคดีในข้อหาต่าง ๆ เพิ่มเติมต่อไป</p>	
<p>เห็ดพิษ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากหลายหน่วยงาน ลงพื้นที่สอบสวนโรค หลังเกิดเหตุชาวบ้านในพื้นที่บ้านร่มเกล้าเจริญสุข หมู่ 13 ต.ศรีราชบุรี อ.พพระ จ.ตาก หลังรับประทานเห็ดพิษที่เก็บมาจากสวนกาแฟ เสียชีวิต 2 ราย โดยเก็บตัวอย่างเห็ดที่ชาวบ้านเก็บมาปรุงอาหาร ส่งไปตรวจที่ศูนย์พิษวิทยา ก.สธ. เพื่อหาชนิดเห็ดที่แน่ชัดต่อไป พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังในการนำเห็ดตามธรรมชาติมาประกอบอาหาร เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, news1live, sondhitalk)</p> <p>-เพจกรมควบคุมโรค โพสต์ระบุว่า ช่วงนี้ฝนตกลงในหลายพื้นที่ ทำให้เห็ดหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดี ทั้งเห็ดที่กินได้และเห็ดพิษ ซึ่งในระยะดอกตูมจะคล้ายคลึงกันมาก ประชาชนอาจเข้าใจผิดและนำเห็ดพิษมาปรุงประกอบอาหาร เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน นอกจากนี้ เห็ดบางชนิดโดยเฉพาะเห็ดระโงกพิษมีสารที่ทนต่อความร้อน แม้ทำให้สุกแล้วก็ไม่สามารถทำลายพิษได้ ดังนั้น หากพบเห็ดที่ไม่รู้จัก ไม่แน่ใจหรือสงสัยว่าเป็นเห็ดพิษ ไม่ควรนำมาปรุงอาหาร อาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้</p>	
<p>วัคซีนโควิด</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>-วัคซีนโควิดอาจเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งของการตายส่วนเกิน (excess deaths) ที่พุ่งสูงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในสหรัฐฯ และชาติตะวันตกอื่นๆ ในช่วง 3 ปี นับตั้งแต่การแพร่ระบาดใหญ่ของเชื้อโควิด 19 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเสียชีวิตในประเทศตะวันตก 47 ชาติ โดยนักวิทยาศาสตร์ ม. Vrije ของเนเธอร์แลนด์ พบว่าการตายส่วนเกินยังคงอยู่ในระดับสูงตั้งแต่ปี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>2020 แม้มีการแจกจ่ายวัคซีนโควิดในวงกว้าง และมีมาตรการควบคุมต่างๆ พร้อมเรียกร้องให้ผู้นำรัฐบาลและสมาชิกรัฐสภาสืบสวนอย่างละเอียดถึงสาเหตุพื้นฐานของตัวเลขการตายส่วนเกิน ที่คงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง</p>	
<p>ความคืบหน้าคนร้ายบุกยิงผู้ป่วยเสียชีวิตใน รพ.ขอนแก่น</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.(มติชน เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, บ้านเมือง, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, ไอเอ็นเอ็น, 77 kaoded, linetoday, topnews, thaiPBS , theveroverage, hfocus, newtv, thebetter)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.วธ. พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ จากกรณีมีคนร้ายบุกยิงผู้ป่วยเสียชีวิตที่รพ.ขอนแก่น แนะนำพยาน-คนเห็นเหตุการณ์-บุคลากรทางการแพทย์สามารถขอคุ้มครองพยานจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ก.ยุติธรรมได้ ซึ่งเบื้องต้นตนได้ช่วยประสานขอคุ้มครองพยานให้เรียบร้อยแล้ว 6 คน พร้อมขอพจว.ขอนแก่น เดินทางเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้เสียชีวิตเต็มที่</p> <p>- ส.ต.อ. เจ้าหน้าที่สืบเวร สภ.พระยืน เข้ามอบตัว ญาติอ้างมีอาการทางประสาทต้องกินยาประจำ แต่ระยะหลังไม่ได้กิน อ้างรู้สึกผู้ตายรบกวนพ่อที่นอนป่วยอยู่เตียงติดกัน เลยทำไปไม่รู้สีกตัว เบื้องต้นแจ้งขอหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา และมีอาวุธปืนกับเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาต จากนั้นจะนำตัวไปฝากขังศาลจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 10 มิ.ย.นี้ พร้อมกับตั้งคกก.สอบสวนเอาผิดทางวินัยร้ายแรงด้วย</p>	